

สรุปข่าวประจำวันที 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565

### “เอเชียไกลเดินไรซ์”ยังเบอร์1 บิ๊กส่งออกข้าวไทยปีล่าสุด

เอเชียไกลเดิน ไรซ์ยังครองเบอร์ 1 ผู้ส่งออกข้าวไทยเหนียวแน่น ปี 64 ส่งออกได้กว่า 8.6 แสนตัน ตามด้วยกลุ่มนครหลวงฯ และ ซี.พี. ขณะกลุ่มธนสรไรซ์-โอแลมฯ ผงาดติดท็อปเทน

ปี 2565 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ส่งออกได้ 6.12 ล้านตัน มูลค่า 107,756 ล้านบาท (3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ท่ามกลางปัจจัยบวกปัจจัยลบที่มีมากมาย ทั้งปัจจัยภายใน และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาท สถานการณ์โควิด การแข่งขัน วิกฤตการณ์รัสเซีย-ยูเครน ค่าระวางเรือราคาน้ำมันที่ขยับสูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน ฯลฯ ส่งออกไทยปีนี้จะได้ทำตามเป้าหมายหรือไม่ก็ยังต้องลุ้นกันยาวๆ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น “ฐานเศรษฐกิจ” ขอนำเสนอ 10 อันดับผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทยในปี 2564 เทียบปี 2563 ที่มีการแข่งขัน พลิกเปลี่ยนไปมาในหลายอันดับ มีนัยอย่างน่าสนใจ

โดยจากข้อมูลของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเผยถึง 10 อันดับผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทยในปี 2564 มีดังนี้ 1.กลุ่มเอเชีย ไกลเดิน ไรซ์ ปริมาณส่งออก 864,172 ตัน 2.กลุ่มนครหลวงค้าข้าว 727,448 ตัน 3.กลุ่ม ซี.พี.อินเตอร์เทรด 468,400 ตัน 4.บริษัท ไกลเดิน แกรนารี จำกัด (บจก.) 354,208 ตัน

5.กลุ่มไรซ์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 300,698 ตัน (ตีขึ้นจากปี 2563 อยู่อันดับ 6) 6.กลุ่มไทยฟ้า (2511) 288,301 ตัน (ลดลงจากปี 2563 อยู่อันดับ 5) 7.กลุ่มธนสรไรซ์ 256,701 ตัน (ปี 2563 ไม่ติด 10 อันดับแรก) 8. บจก.โอแลม (ประเทศไทย) 252,936 ตัน (ปี 2563 ไม่ติด 10 อันดับแรก) 9.กลุ่มโตมี อินเตอร์เทรด 183,332 ตัน (ลดลง จากปี 2563 อยู่อันดับ 7) และ 10. บจก.พงษ์ลาภ 171,536 ตัน (ลดลงจากปี 2563 อยู่อันดับ 9)

ขณะที่ภาพรวมการส่งออกข้าวของโลกในปี 2564 อันดับ 1 ยังเป็นอินเดีย ปริมาณส่งออก 19.55 ล้านตัน (มากสุดในโลกต่อเนื่อง 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2561-2564) เพิ่มขึ้น 33.9% จากปี 2563 ส่งออกได้ 14.60 ล้านตัน, อันดับ 2 เวียดนาม ส่งออกได้ 6.24 ล้านตัน แต่ภาพรวมทั้งปีส่งออกติดลบ 5.2% จากปี 2563 ส่งออกได้ 6.58 ล้านตัน ,อันดับ 3 ไทย ส่งออกได้ 6.12 ล้านตัน และอันดับ 4 ปากีสถาน ส่งออกได้ 3.93 ล้านตัน และอันดับ 5 สหรัฐอเมริกา ส่งออกได้ 2.85 ล้านตัน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### กรมการข้าว จัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ มั่นใจสร้างชื่อเสียงส่งออกข้าวไทยครองตลาดโลก

น.ส.นนทিকা วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เผยว่า กรมการข้าว ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ได้จัดงาน "การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (2564)" มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ที่จะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก ยกระดับการพัฒนา และปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อการส่งออก พร้อมเชิญงานวิจัยนวัตกรรมพันธุ์ข้าวและนักวิจัยข้าวของไทย โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยกลับมาความสามารถทางการแข่งขันในตลาดข้าวโลกได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานประกาศผลการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ในครั้งนี้ โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. กลุ่มข้าวหอมไทย 2. กลุ่มข้าวขาวพื้นนุ่ม และ 3. กลุ่มข้าวพื้นแข็ง

สำหรับผลการประกวดผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท ประกอบด้วย 1. กลุ่มข้าวหอมไทย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท 2. กลุ่มข้าวขาวพื้นนุ่ม ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัทรวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด (มูลนิธิรวมใจพัฒนา) และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และ 3. กลุ่มข้าวพื้นแข็ง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และรางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

"นับเป็นความภาคภูมิใจ และช่วยกำลังใจต่อผู้วิจัยในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของไทย ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยจะได้มีข้าวพันธุ์ใหม่ใน 3 กลุ่มที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับตลาดข้าวโลก และเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยกลับมามีความสามารถในการแข่งขันในตลาดข้าวโลกได้ใหม่อีกครั้ง และมั่นใจว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยนี้ จะมีความก้าวหน้ายิ่งใหญ่กว่าประเทศคู่แข่ง เพราะพันธุ์ข้าวถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทางเกษตรกรรม" รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว

สำหรับการจัดการประกวดครั้งนี้ เป็นการสรรหาและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติทั้งทางด้าน การเพาะปลูก การขัดสี และคุณภาพการหุงต้มที่ดีกว่าข้าวพันธุ์เปรียบเทียบ โดยกำหนดประเภทและชนิดข้าว 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มข้าวหอมไทย ใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ 2. กลุ่มข้าวขาวพื้นนุ่ม ใช้พันธุ์ข้าว กข41 และ กข85 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ และ 3. กลุ่มข้าวขาวพื้นนุ่ม ใช้พันธุ์ข้าว กข79 และ กข87 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ

ทั้งนี้ ปลูกทดสอบในพื้นที่แปลงนาของกรมการข้าว 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มีขั้นตอนการดำเนินการปลูกตามหลักวิชาการ อาทิ การเตรียมแปลงกล้า การตกลำ การดูแลรักษาแปลงกล้า การเตรียมแปลงปักดำ การปักดำ การดูแลรักษาแปลงปักดำการทำรั้วกันหนู และ ตากข้าวกันนก การเก็บเกี่ยว นวด ตาก ทำความสะอาดตัวอย่างข้าว ชั่งน้ำหนักผลผลิต วัดความชื้น การทดสอบปฏิบัติการความต้านทานต่อศัตรูข้าวที่สำคัญ และการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและการขัดสีคุณภาพทางเคมี โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และความหอม (2AP) โดยศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ ได้สิ้นสุดกระบวนการเมื่อเดือนธ.ค. 64 ที่ผ่านมา

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 20 “เปลือกเจ้า” รับชดเชยสูงสุด**

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 20 ชดเชย 4 ชนิด ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูกาล เผย “ข้าวเปลือกเจ้า” รับชดเชยสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 25 ก.พ.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 20 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 18-24 ก.พ.2565 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือก

หอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างบางชนิดน้อยลง แต่บางชนิดสูงขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 20 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 11,815.28 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,184.72 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,280.55 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 719.45 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,383.83 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,616.17 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,834.41 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,165.59 บาท

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 20 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 34,955.52 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 17,986.25 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 48,485.10 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 34,649.44 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### **สรท. ชี้นำพันธมิตรผู้ส่งสินค้าทั่วโลก พร้อมจับมือร่วมแก้วิกฤตขนส่งทางทะเล**

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ เผยพันธมิตรผู้ส่งสินค้าโลกร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ

รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เข้าร่วมประชุม Webinar on Global Maritime Crisis-Shippers' Perspectives ร่วมกับชาติพันธมิตรผู้ส่งสินค้าโลก (Global Shippers' Alliance: GSA) อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ศรีลังกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮองกง และมาเก๊า

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สรท. ได้ให้ข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางทะเลต่อระบบเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการส่งออกสินค้าเกษตร รวมถึงได้นำเสนอให้มีการจัดตั้ง Global Fair Trade Committee เพื่อเป็นแกนกลางระดับโลกในการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า

และทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ 'National Competition Authority' เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความโปร่งใสในตลาดขนส่งระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งทางราง การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางถนน รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคต

ทั้งนี้ พันธมิตรผู้ส่งสินค้าโลกเห็นว่าการแก้ปัญหาวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเลต้องแก้ไขโดย

1) สร้างกลไกการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อสังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของสายเรือ โดยอาจใช้รูปแบบการประเมิน และเผยแพร่ประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) ของสายเรือแต่ละสาย

2) องค์กรระหว่างประเทศ ควรมีบทบาทในการตรวจสอบพฤติกรรมของสายเรือ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งนำไปสู่การขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ความล่าช้าของตารางเดินเรือ และความแออัดภายในท่าเรือ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (Freight) รวมถึงค่าบริการส่วนเพิ่ม (Surcharge) ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนของผู้ส่งออก-นำเข้า

3) การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาระหว่างสมาชิกเป็นรายไตรมาส และขอให้มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน สำหรับการดำเนินการผลักดันร่วมกันต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **ค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันทั่วโลกพุ่งตามราคาน้ำมัน-เบี่ยงประกันความเสี่ยงสงคราม**

อัตราค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันพุ่งขึ้นทั่วโลก เนื่องจากบรรดาผู้ค้าน้ำมันพยายามที่จะรับมือกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันที่อาจเกิดขึ้นกับปริมาณน้ำมันจากรัสเซีย และเป็นผลจากเบี่ยงประกันความเสี่ยงสงครามสำหรับเรือที่แล่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลังจากที่รัสเซียบุกโจมตียูเครน

บรรดาเจ้าของเรือกำลังเผชิญกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น หลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 2 ดอลลาร์/บาร์เรลในวันศุกร์ และราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ ขณะที่ธุรกิจพลังงานทั่วโลกวิตกว่ายุโรปและสหรัฐอาจกำหนดมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกและจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันของรัสเซีย

แหล่งข่าวยังแสดงความกังวลด้วยว่า การคว่ำบาตรเพิ่มเติมใด ๆ อาจทำให้อุปทานน้ำมันและเชื้อเพลิงของรัสเซียบางส่วนถูกจำกัด และจะกระตุ้นให้ผู้ค้าน้ำมันต้องเร่งหาเชื้อเพลิงและน้ำมันจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกที่อยู่นอกเขตทะเลดำ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ อัตราค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันจากสหรัฐไปยังยุโรปพุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2563 ขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเติมเรือ (bunkering fuel) ที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์เติมน้ำมันเรือ (bunkering hub) ใหญ่ที่สุดของโลก พุ่งขึ้น 6% เมื่อวันพฤหัสบดี สู่ระดับ 555 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2562

เทรดเดอร์เชื้อเพลิงรายหนึ่งในสิงคโปร์เปิดเผยว่า "ตอนนี้ ผมคาดว่าสถานะค่อนข้างจะปั่นป่วน และเบี่ยงประกันความเสี่ยงสงครามจะเพิ่มขึ้น ขณะที่สินค้าของรัสเซียจำนวนมากที่ตั้งใจจะขนถ่ายนั้นอาจถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน"

บรรดาผู้ซื้อน้ำมันจากรัสเซียจะเผชิญความยากลำบากในการจัดหาเรือไปบรรทุกน้ำมันจากรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก

แหล่งข่าวการค้าเปิดเผยว่า ผู้ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ออย่างน้อย 3 ราย ไม่สามารถเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) จากธนาคารของชาติตะวันตกเพื่อปิดการซื้อในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นผลจากความไม่แน่นอนของตลาดหลังจากรัสเซียบุกโจมตียูเครน



โบรกเกอร์เรืออีกรายหนึ่งเปิดเผยว่า อัตราค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมัน Very Large Crude Carriers (VLCCs) จากตะวันออกกลางไปยังจีนซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันดิบนั้น เพิ่มขึ้น 4.77 Worldscale (W) สู่ระดับ 38.82W ในวันศุกร์ (25 ก.พ.) โดยเรือ VLCCs สามารถบรรทุกน้ำมันได้ 2 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้ ดัชนีกำหนดราคาของสมาคม Worldscale Association ดังกล่าวได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณค่าระวางเรือ

บรรดาเจ้าของเรือวิตกเกี่ยวกับราคาเชื้อเพลิงเติมเรือ (bunker fuel) ที่เพิ่มขึ้น และได้ขอปรับขึ้นอัตราค่าระวางเรือ ขณะที่เจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันขนาดกลางอะฟรามักซ์ (Aframax) ซึ่งมีเรือแล่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนวิตกเกี่ยวกับค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงจากสงคราม โบรกเกอร์เรืออีกรายในสิงคโปร์ระบุว่า "กิจกรรมเดินเรือในตะวันออกเงียบเหงาในขณะนี้ แต่เราจะเห็นตลาดค่าระวางเรือปรับตัวขึ้นต่อไป"

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

XX

## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวค่อนข้างทรงตัวโดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 395-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับระดับ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน (นับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา)

วงการค้าข้าวระบุว่า ในช่วงนี้ผู้นำเข้าข้าวกำลังหาซื้อข้าวพอสสมควร ขณะที่บางส่วนได้รอให้ราคาข้าวปรับลดลงในช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring harvest) ที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดสูงสุดในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ โดยคาดว่าจะการส่งออกข้าวในเดือนมีนาคมนี้จะเพิ่มมากขึ้น โดยตลาดหลักคาดว่าจะยังคงเป็นประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศในแถบแอฟริกา ซึ่งจากข้อมูลการส่งมอบข้าวขึ้นเรือในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามีการขนถ่ายสินค้าข้าวประมาณ 219,000 ตัน ที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City (HCMC) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยส่วนใหญ่มีปลายทางที่ฟิลิปปินส์

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 จะมีเรือบรรทุกสินค้า (breakbulk ships) อย่างน้อย 21 ลำ เข้ามาอรับสินค้าข้าวที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City (HCMC) Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 223,782 ตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 400,000 ตัน มูลค่าประมาณ 191 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 906,000 ตัน มูลค่าประมาณ 437 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 38.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 22.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

## กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) ประกาศราคาส่งออกข้าวประจำวัน ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. ข้าวหอม Malys Angkor (Premium Jasmine Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 720 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 720 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 2. ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 710 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 660 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

3. ข้าวขาว (Premium White Rice / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 495 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 495 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 4. ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

5. ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Premium Jasmine Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,280 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 1,280 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 6. ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 960 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 960 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 7. ข้าวึ่งอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,110 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 1,110 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

8. ข้าวกล้องหอม (Brown Jasmine Rice) ราคาอยู่ที่ 660 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 660 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 9. ข้าวกล้อง (Brown Rice) ราคาอยู่ที่ 440 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ 440 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เมียนมาร์

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า กระทรวงเกษตรเมียนมาร์ (The Burmese Department of Agriculture) ได้รายงานว่ ในฤดูนาปี (the monsoon main rice crop) ของปีการผลิต 2021/22 เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกข้าวคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 38 ล้านไร่ โดย ณ เดือนมกราคม 2565 ได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้วประมาณ 91% ของพื้นที่ทั้งหมด และในฤดูนาปรัง (the second rice crop) ของปีการผลิต 2021/22 คาดว่าจะมีการเพาะปลูกประมาณ 6.06 ล้านไร่ โดย ณ ช่วงกลางเดือนมกราคม 2565 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 44% ของพื้นที่คาดการณ์ทั้งหมด

สถานการณ์ส่งออกข้าวผ่านทางเรือ (Non-border Trade) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งในส่วน of ข้าวสารและข้าวหักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกา จีน และสหภาพยุโรป รวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน ทั้งนี้ผู้ส่งออกได้หันมาใช้วิธีการส่งออกไปยังประเทศจีนจากเดิมที่ส่งไปทางชายแดน มาเป็นการส่งทางเรือแทนเนื่องจากปัญหาการส่งสินค้าผ่านทางด่านชายแดนมีปัญหาความล่าช้า

ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ตลาดในแถบแอฟริกา เช่น เบนิน ไนเจอร์ บูร์กินาฟาโซ มีความต้องการข้าวจากเมียนมาร์มากขึ้น โดยในเดือนธันวาคม 2564 ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ (Ministry of

Commerce) รายงานว่า เมียนมาร์ส่งออกข้าวจำนวน 268,087 ตัน ประกอบด้วย ข้าวหนึ่งจำนวน 6,131 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาว Emata 5-20% จำนวน 90,906 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาว Emata 25% จำนวน 92,448 ตัน ข้าวขาวเมล็ดสั้น Ngasein 5-20% จำนวน 3,760 ตัน ข้าวขาวเมล็ดสั้น Ngasein 25% จำนวน 153 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 25 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 5,350 ตัน และข้าวหักจำนวน 69,314 ตัน

โดยส่งไปยังประเทศจีน 72,574 ตัน เวียดนาม 56,380 ตัน เบนิน 31,000 ตัน ไต้หวัน 30,000 ตัน ฟิลิปปินส์ 26,916 ตัน อิตาลี 15,454 ตัน ไนเจอร์ 12,000 ตัน สเปน 7,875 ตัน บูร์กินาฟาโซ 5,000 ตัน เวียดนาม 2,500 ตัน โรมานี 1,750 ตัน มาเลเซีย 1,625 ตัน ปาปัวนิวกินี 1,586 ตัน เนเธอร์แลนด์ 1,000 ตัน ไต้หวัน 498 ตัน สิงคโปร์ 354 ตัน โปแลนด์ 125 ตัน เป็นต้น

ในปี 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) รายงานว่า เมียนมาร์ส่งออกข้าวรวม 1,901,426 ตัน โดยเป็นการส่งผ่านทางเรือ (Non-border trade) จำนวน 1,545,437 ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวน 970,457 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวน 574,980 ตัน และการส่งผ่านทางชายแดน (Border trade) จำนวน 355,989 ตัน ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวน 133,746 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวน 222,243 ตัน

สำหรับข้อมูลการส่งออกข้าวในปี ในเบื้องต้นสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2565 มีการส่งออกข้าวประมาณ 265,000 ตัน และเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีประมาณ 260,000 ตัน ทำให้ในช่วง 2 เดือนแรกมีการส่งออกข้าวรวมประมาณ 525,000 ตัน โดยเป็นการส่งผ่านทางเรือ (Non-border trade) จำนวนประมาณ 490,000 ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวนประมาณ 360,000 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวนประมาณ 130,000 ตัน และการส่งผ่านทางชายแดน (Border trade) จำนวนประมาณ 35,000 ตัน ประกอบด้วยต้นข้าว (Head Rice) จำนวนประมาณ 15,000 ตัน และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวนประมาณ 20,000 ตัน

ทั้งนี้ ภาวะการค้าข้าวสารและข้าวหักยังคงชะลอตัวเนื่องจากติดขัดในขั้นตอนของมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ที่ชายแดนของจีน รวมทั้งปริมาณการค้าที่ลดลงในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลตรุษจีน ซึ่งการส่งออกข้าวที่ด่านชายแดนมักจะชะลอตัวในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวของทุกปี (ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์)

นอกจากนี้ การที่ต้นทุนการขนส่งทางไกลผ่านชายแดนที่ยังคงสูงยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้ส่งออกข้าวเนื่องจากมีปัญหาการขาดแคลนรถบรรทุกของจีน ซึ่งสินค้าเมียนมาร์ต้องใช้รถบรรทุกขนส่งทางไกลของจีนเพื่อข้ามพรมแดน Kyin San Kyawt เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยมีรายงานว่า ในแต่ละวันจะมีรถบรรทุกประมาณ 140 คัน ซึ่งรวมถึงรถบรรทุกแท็กซี่จำนวน 100 คัน มีการขนส่งผ่านจุดตรวจ Kyin San Kyawt โดยก่อนที่จะมีมาตรการป้องกัน COVID-19 จะมีรถบรรทุกที่ข้ามแดนประมาณวันละ 400 คัน

รัฐบาลเมียนมาร์ รายงานว่าการส่งออกของเมียนมาร์ไปยังจีนผ่านพรมแดน Muse ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565 มีมูลค่าลดลงเหลือประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ด้านสถานการณ์ราคาข้าวขายส่งในประเทศ (Domestic wholesale rice prices) ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ข้าว 25% (Emata 25 percent broken rice) และข้าวคุณภาพสูง Shwe Bo Pawsan มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานข้าวมีน้อยลง ขณะที่ความต้องการข้าวส่งออกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์

2565 (ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์) ราคาขายส่งข้าวขาว Emata 25% อยู่ที่ประมาณ 23,000-24,000 จี๊ดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์ (ประมาณ 258-270 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นจากในเดือนมกราคมที่ประมาณ 22,500-23,000 จี๊ดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์ (ประมาณ 253-259 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ขณะที่ข้าวคุณภาพสูงพันธุ์ Shwe Bo Pawsan ราคาขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 49,000-55,000 จี๊ดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์ (ประมาณ 551-619 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นจากในเดือนมกราคมที่ประมาณ 42,000-48,000 จี๊ดต่อน้ำหนัก 108 ปอนด์ (ประมาณ 472-540 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) Reference exchange rate in January 2021: One US\$ = Kyat 1,778 (Central Bank of Myanmar)

ที่มา Oryza.com

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในเดือนมกราคม 2565 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 35,700 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20.2% เมื่อเทียบกับปริมาณ 29,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 23,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 42.9% เมื่อเทียบกับ 16,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 (ประกอบด้วยข้าวขาว 300 ตัน ข้าวหอม 22,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 700 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 64.4% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 18.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 54.2%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 7,000 ตัน ลดลง 25.5% เมื่อเทียบกับ 9,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 (ประกอบด้วยข้าวหอม 6,500 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 19.6% ลดลง 38.2% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 31.7%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 1,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.1% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณเพิ่มขึ้น 1.4% และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2564) จีนประมาณ 3,000 ตัน เพิ่มขึ้น 38.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 8.4%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 400 ตัน ลดลง 33.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 1.1%) และประเทศอื่นๆ 1,200 ตัน เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 3.4%)

สำหรับการส่งต่อ (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในเดือนมกราคม 2565 มีปริมาณ 1,269 ตัน ลดลง 72.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,618 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 1,249 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,066 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังแคนาดา 20 ตัน ลดลง 67.2% เมื่อเทียบกับ 61 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

การเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมกราคม 2565 รวม 18,100 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock for the import period) จำนวน 12,300 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ฮ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 259 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 146 แห่ง โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลกรัม เท่ากับปี 2019 แต่ลดลงประมาณ 14.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 47 กิโลกรัมในปี 2011



ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 6.03 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 6.26 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.78 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เท่ากับ 4.78 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า และราคานำเข้าข้าวจากจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 5.82 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 5.87 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.64 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 13.94 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 11.10 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 10.88 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า และราคาข้าวของจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 12.90 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 13.07 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 276,000 ตัน ลดลงประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับปริมาณ 295,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยนำเข้าจากไทย ประมาณ 151,000 ตัน ลดลงประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับ 155,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วย ข้าวขาว 4,100 ตัน ข้าวหอม 138,200 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 8,700 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 54.7% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 52.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 75,100 ตัน ลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับ 78,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วยข้าวหอม 69,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 5,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.2% ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 26.4%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 11,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 49.8% และสัดส่วนลดลง 46.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563) จีนประมาณ 20,700 ตัน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 7.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 4,900 ตัน ลดลง 31.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%) และประเทศอื่นๆ 12,500 ตัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 4.5%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) มีปริมาณ 30,937 ตัน เพิ่มขึ้น 144.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,651 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 10,178 ตัน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,740 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประเทศจีนจำนวน 17,415 ตัน เพิ่มขึ้น 1,293.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,250 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สหรัฐจำนวน 791 ตัน เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 749 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แคนาดา 198 ตัน ลดลง 49.5% เมื่อเทียบกับ 392 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

ที่มา Trade and Industry Department

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 12 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 18,200 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2565 2.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากไทยจำนวน 6,200 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 มิถุนายน-20 กรกฎาคม 2565 นั้น

ผลการประมูลปรากฏว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 18,200 ตัน ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice (medium grain)) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,000 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน 7 ราย (จำนวนข้าวที่เสนอรวม 84,000 ตัน) และข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากไทยจำนวน 6,200 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน 6 ราย (จำนวนข้าวที่เสนอรวม 37,200 ตัน) โดยราคาประมูลเฉลี่ย (Average price for successful bids) อยู่ที่ 136,521 เยนต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 1,181 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือที่ 147,443 เยนต่อตัน (ราคารวมภาษี) หรือประมาณ 1,276 เหรียญสหรัฐต่อตัน (รายละเอียดที่ [https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n\\_marice/attach/pdf/index-74.pdf](https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_marice/attach/pdf/index-74.pdf))

ทั้งนี้ การประมูลแบบ MA ทั้ง 12 ครั้ง จำนวน 581,260 ตัน ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 236,260 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40.65% ของปริมาณที่ซื้อทั้งหมด ประกอบด้วยข้าวสาร 231,700 ตัน และข้าวเหนียว 4,560 ตัน ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศในแถบแอฟริกา และเอเชีย แม้ว่าค่าเงินรูปีจะอ่อนค่าลงก็ตาม ส่งผลให้ราคาข้าวขึ้น 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 370-376 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 368-374 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

กรมการอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะ สังกัดกระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหาร และการกระจายสินค้าสาธารณะ (The Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) แถลงว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2021/22 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถจัดหาข้าวเปลือกได้ประมาณ 69.567 ล้านตัน จากหลายรัฐ เช่น Punjab 18.685 ล้านตัน, Chhattisgarh 9.201 ล้านตัน, Telangana 7.022 ล้านตัน, Uttar Pradesh 6.404 ล้านตัน, Haryana 5.53 ล้านตัน, Odisha 4.938 ล้านตัน, Madhya Pradesh 4.582 ล้านตัน, Bihar 4.25 ล้านตัน, Andhra Pradesh 3.449 ล้านตัน, Tamil Nadu 1.566 ล้านตัน, Maharashtra 1.33 ล้านตัน, Uttarakhand 1.156 ล้านตัน, West Bengal 0.547 ล้านตัน เป็นต้น โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 9.414657 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 18.233 พันล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 262 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

สำหรับ โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 89.24 ล้านตัน ข้าวเปลือก ประกอบด้วยข้าวจากฤดูการผลิต Kharif crop ประมาณ 71.81 ล้านตัน และ จากฤดูการผลิต Rabi

crop ประมาณ 17.615 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากหลายรัฐ เช่น Punjab 20.282 ล้านตัน, Telangana 14.109 ล้านตัน, Andhra Pradesh 8.457 ล้านตัน, Odisha 7.733 ล้านตัน Chhattisgarh 6.974 ล้านตัน, Uttar Pradesh 6.684 ล้านตัน, Haryana 5.654 ล้านตัน, Tamil Nadu 4.49 ล้านตัน, Bihar 3.559 ล้านตัน Madhya Pradesh 3.726 ล้านตัน, West Bengal 2.77 ล้านตัน, Maharashtra 1.88 ล้านตัน, Uttarakhand 1.072 ล้านตัน เป็นต้น โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 13.113 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 22.43752 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 261 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) แถลงว่า รัฐบาลอินเดียได้ประกาศราคาอุดหนุนขั้นต่ำ (Minimum Support Prices; MSP) สำหรับสินค้าเกษตรหลักจำนวน 22 ชนิดที่มีคุณภาพเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Fair Average Quality; FAQ) ในฤดูกาลเพาะปลูก หลังจากที่มีการพิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (Commission for Agricultural Costs and Prices; CACP) แล้ว

โดยรัฐบาลประกาศราคาซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูกาลผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) ปี 2021/22 (ตุลาคม 2021-กันยายน 2022) ซึ่งรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2021/22 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,293 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 177 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,940 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 260 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้น 72 รูปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3.85% จาก 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 247 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในปี 2020/21 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,960 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 262 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้น 72 รูปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3.8% จาก 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 250 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในปี 2020/21 ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### **บังกลาเทศ**

รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าที่จะจัดหาข้าวเปลือกจำนวนประมาณ 650,000 ตัน ข้าวหนึ่ง (boiled rice) จำนวน 1.1 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่หนึ่ง (non-boiled rice) จำนวน 50,000 ตัน จากฤดูกาลเก็บเกี่ยวโบโร (Boro) ในปีการผลิต 2021/22 โดยการจัดหาข้าวเปลือกและข้าวสารจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2022 และจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2022

โดยรัฐบาลกำหนดราคาซื้อข้าวเปลือกโบโร (the procurement price of Boro paddy) ไว้ที่ 27 ทากาต่อกิโลกรัม (ประมาณ 308 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหนึ่ง (boiled rice) ที่ 40 ทากาต่อกิโลกรัม (ประมาณ 456 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวขาวที่ไม่ใช่หนึ่งที่ 39 ทากาต่อกิโลกรัม (ประมาณ 445 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

มีรายงานว่ามีการตัดสินใจในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ของคณะกรรมการวางแผนด้านอาหาร (the food planning committee) ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงอาหาร (the Food Minister) เป็นประธาน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้คงราคาที่จะรับซื้อข้าวเท่ากับปีก่อนหน้า โดยคนในวงการข้าวแสดงความกังวลว่ารัฐบาลไม่ได้ปรับขึ้นราคาซื้อข้าว ขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวในฤดูกาลเก็บเกี่ยวโบโรเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564-22 กุมภาพันธ์ 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 544,814 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 481,109 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 128,800 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 51.73% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,888 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 416,014 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.00% เมื่อเทียบกับจำนวน 396,221 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 223,701 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 64.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 136,190 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 13,958 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-22 กุมภาพันธ์ 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ฝรั่งเศส 96,970 ตัน เนเธอร์แลนด์ 87,933 ตัน อิตาลี 79,730 ตัน สเปน 55,367 ตัน โปแลนด์ 53,769 ตัน เยอรมนี 35,555 ตัน เบลเยียม 26,612 ตัน โปรตุเกส 25,449 ตัน บัลแกเรีย 16,377 ตัน สวีเดน 14,518 ตัน สาธารณรัฐเชค 14,548 ตัน ไอร์แลนด์ 10,731 ตัน ลิทัวเนีย 6,384 ตัน เดนมาร์ก 4,582 ตัน สโลวาเกีย 2,960 ตัน ออสเตรีย 2,893 ตัน โรมานี 2,485 ตัน ไชปรัส 2,141 ตัน ฟินแลนด์ 1,934 ตัน ฮังการี 1,886 ตัน กรีซ 1,057 ตัน มอลต้า 1,091 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-21 กุมภาพันธ์ 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 71,540 ตัน ลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 24,682 ตัน ลดลง 10.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 21,077 ตัน เพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 18,232 ตันเพิ่มขึ้น 1,459.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปารากวัย 15,817 ตันเพิ่มขึ้น 118.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 97,969 ตัน เพิ่มขึ้น 85.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 78,376 ตัน เพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 62,658 ตัน เพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเวียดนามจำนวน 36,883 ตัน เพิ่มขึ้น 33.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 36,056 ตัน ลดลง 28.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 156,962 ตัน เพิ่มขึ้น 102.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 18,383 ตัน เพิ่มขึ้น 200.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 15,089 ตัน เพิ่มขึ้น 592.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 11,615 ตัน เพิ่มขึ้น 23.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 10,673 ตัน เพิ่มขึ้น 65.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-21 กุมภาพันธ์ 2565 2565 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 38,044 ตัน เบลเยียม 33,948 ตัน โปรตุเกส 23,872 ตัน อิตาลี 21,330 ตัน บัลแกเรีย 18,224 ตัน สเปน 14,958 ตัน



โปแลนด์ 14,846 ตัน ฝรั่งเศส 14,757 ตัน เยอรมนี 3,409 ตัน เดนมาร์ก 918 ตัน กรีซ (EL) 516 ตัน ลิทัวเนีย 263 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 75,854 ตัน เนเธอร์แลนด์ 70,308 ตัน อิตาลี 45,866 ตัน สเปน 37,264 ตัน โปแลนด์ 33,980 ตัน เยอรมนี 25,846 ตัน เบลเยียม 19,828 ตัน สวีเดน 13,754 ตัน สาธารณรัฐเชค 13,543 ตัน ลิทัวเนีย 6,309 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 6,309 ตัน กรีซ (EL) 3,619 ตัน เดนมาร์ก 3,376 ตัน บัลแกเรีย 3,209 ตัน โปรตุเกส 2,869 ตัน ออสเตรีย 2,526 ตัน โรมาเนีย (RO) 2,181 ตัน ไซปรัส (CY) 1,954 ตัน สโลวีเนีย (SI) 1,762 ตัน ฟินแลนด์ 1,731 ตัน โครเอเชีย (HR) 1,700 ตัน ฮังการี (HU) 1,201 ตัน มอลต้า 1,002 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 172,808 ตัน สเปน 26,500 ตัน ฝรั่งเศส 11,148 ตัน เนเธอร์แลนด์ 9,811 ตัน โปแลนด์ 7,342 ตัน อิตาลี 6,852 ตัน ลิทัวเนีย 2,445 ตัน เยอรมนี 2,047 ตัน โปรตุเกส 1,282 ตัน บัลแกเรีย 683 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 549 ตัน สาธารณรัฐเชค 478 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 371 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวขึ้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-21 กุมภาพันธ์ 2565 เช่น อิตาลี 80,670 ตัน สเปน 26,166 ตัน เนเธอร์แลนด์ 11,331 ตัน เบลเยียม 11,593 ตัน โปรตุเกส 9,431 ตัน กรีซ (EL) 8,319 ตัน ลิทัวเนีย 3,093 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,612 ตัน เยอรมนี 1,415 ตัน โรมาเนีย 1,010 ตัน โปแลนด์ 981 ตัน ฝรั่งเศส 906 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 1,652 ตัน อิตาลี 1,533 ตัน สเปน 568 ตัน โปรตุเกส 374 ตัน กรีซ (EL) 323 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## อาร์เจนติน่า

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística Censos รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2022 อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 9,217 ตัน ลดลงประมาณ 42% เมื่อเทียบกับจำนวน 16,022 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงประมาณ 69% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2021 ที่ส่งออกได้ 30,219 ตัน โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนมกราคม 2022 ประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 7,585 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่ง (brown rice, non-parboiled) จำนวน 1,632 ตัน

ในปี 2021 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2021) อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวได้ประมาณ 413,779 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 342,154 ตัน ในปี 2020 ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 277,044 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่ง (brown rice, non-parboiled) จำนวน 111,616 ตัน ข้าวกล้องที่เป็นข้าวหนึ่ง (brown rice, parboiled) จำนวน 359 ตัน และข้าวหักจำนวน 24,760 ตัน

ในปี 2020 (มกราคม-ธันวาคม 2020) มีการส่งออกข้าวจำนวน 342,154 ตัน ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 407,968 ตัน ในปี 2019 ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 257,458 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 65,455 ตัน ข้าวเปลือก 19,241 ตัน และข้าวหนึ่ง 402 ตัน โดยที่ในปี 2019 อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 407,968 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 385,175 ตัน ในปี 2018

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2021/22 (เมษายน 2021-มีนาคม 2522) คาดว่า อาร์เจนติน่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 933,000 ตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีการตลาด 2020/21 ที่คาดว่าจะมี

ประมาณ 897,000 ตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้น จากการศึกษาที่เกษตรกรได้ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวในปี 2020/21 มากขึ้นเนื่องจากราคาข้าวในปีที่ผ่านมาสูงขึ้นประกอบกับได้ผลผลิตดีขึ้น รวมทั้งการที่มีฝนตกลงมาอยู่ที่เกณฑ์ที่ดียังเอื้อต่อการเพาะปลูกข้าวด้วย

ในส่วนของการส่งออกข้าวนั้น คาดว่าในปีการตลาด 2021/22 จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 460,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากการประมาณการณ์ในปี 2020/21 ที่ 380,000 ตัน เนื่องจากคาดว่าอุปทานข้าวในประเทศจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ประเทศคิวบา ซิลี บราซิล และสเปน อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกข้าวยังกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคการส่งออก เช่น ค่าขนส่งและราคาค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

